

๙๙ ขยันออกมาตั้งข้อสังเกตต่อเนื่องว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง และดูเหมือนว่าการจับประเด็นล่าสุดของ สมชัย ศรีสุทธิยากร เป็นการโยนหินที่น่าจะหล่นโดนใครบางคน เกี่ยวกับการเลือกตั้งกท. 2 รายจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ที่ใช้วิธีการลงคะแนนลับ ซึ่งกท.ชายเดี่ยวเห็นว่าน่าจะเป็นการขัดต่อกฎหมายว่าด้วยกท.

๙๙ ที่สมชัยหยิบยกมาเป็นข้อกังวลคือ ตามมาตรา 12 วรรคสาม ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกท. กำหนดให้ในการสรรหาหรือคัดเลือกให้ใช้วิธีการลงคะแนนโดยเปิดเผย และให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึกเหตุผลในการเลือกไว้ด้วย เมื่อตีความตามมาตรานี้ การสรรหาหมายถึงการสรรหาโดยกรรมการสรรหาซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียง 2 ใน 3

๙๙ ส่วนการคัดเลือกหมายถึงการเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม ซึ่งในทั้งสองกรณี กำหนดให้ใช้วิธีการลงคะแนนโดยเปิดเผย แต่ในการคัดเลือกตัวแทนจากศาลในครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กลับเป็นการลงคะแนนลับ โดยเป็นผลการปรึกษาหารือของรองประธานศาลฎีกา 6 คน ว่าขอให้มีการลงคะแนนโดยลับ และการเลือกตัวแทนจากศาลในวันที่ 6 ธันวาคม ก็เป็นการลงคะแนนโดยลับอีกครั้งหนึ่ง

๙๙ โดยความห่วงใยของสมชัยด้วยเกรงว่า ประเด็นนี้จะมีการหยิบยกขึ้นมาร้องเรียนในเร็วๆ นี้ สำหรับตนไม่ได้อยู่กับผู้สมัครทั้งที่ได้และไม่ได้รับการเลือก แต่เห็นว่าหากจะดำเนินการเรื่องใดก็ควรดำเนินการให้ถูกกฎหมาย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยเฉพาะในฟากฝั่งของศาล ซึ่งเป็นผู้รักษากฎหมาย ก็ควรเป็นแบบอย่างที่ดีถูกต้องของ

การรักษากฎหมายโดยเคร่งครัด

๙๙ ก่อนที่จะล่ำทำบ้อกรอบว่า สิ่งที่ทำท้วง มีเรื่องที่ยังคงอยู่ต่อ เพราะเพียงแค่นี้ให้มีการลงมติใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย จะใช้เวลาเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1 เดือน แต่ไม่เป็นปัญหาในอนาคตว่าที่มาของกท.ชุดใหม่เป็นไปโดยมิชอบการทำงานในอนาคตก็เกิดความโปร่งใส และในการประชุมกท.วันนี้ สมชัยก็จะนำประเด็นดังกล่าวเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมด้วยเพื่อให้เกิดการดำเนินการที่เหมาะสม ต้องรอดูว่าที่ประชุม กท.จะมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้

๙๙ อย่างไรก็ตาม ทางด้าน สุริยพันธ์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า การลงคะแนนคัดเลือกผู้สมควรที่จะได้เป็นกท.ในที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ได้ดำเนินการขั้นตอนทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว และไม่ประสงค์ชี้แจงเพราะจะกลายเป็นการโต้ตอบไปมา ซึ่งน่าขัดแย้งได้ต่อดี้อย่างดังกล่าว ความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่การตอบโต้ หากแต่เป็นเรื่องที่จะต้องชี้แจงไม่ให้มีข้อกังขา

๙๙ หรือเหตุที่สุริยพันธ์ชี้แจง เป็นเพราะยึดตามระเบียบศาลฎีกาว่าด้วยการคัดเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกท. 2560 ข้อ 10 ที่บัญญัติไว้ว่าการลงมติเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกท.ให้กระทำโดยเปิดเผย ด้วยการทำเครื่องหมายกากบาทอย่างชัดเจนลงหน้าชื่อและนามสกุลผู้ซึ่งตนเลือกจำนวนไม่เกิน 2 คนหรือจำนวนเท่าที่ยังขาดอยู่ ซึ่งบัตรการลงมติดังกล่าวจะมีการระบุหมายเลขที่ยืนยันด้วยว่าบัตรดังกล่าวเป็นชื่อของผู้พิพากษาคนใด ดังนั้น จึงมองว่าเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการแล้ว

๙๙ แต่การตีความในข้อกฎหมายประเด็นนี้ก็น่าสนใจ เพราะเมื่อฟัง พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ก็บอกว่า ต้องมีการตรวจสอบเพราะกฎหมายกำหนดให้ลงคะแนนโดยเปิดเผย จะใช้วิธีลับไม่ได้ ถ้าที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีการยกมือในการพิจารณาถือว่ามีเปิดเผย แต่หากเป็นไปอย่างระเบียบของศาลฎีกาว่าไว้ เมื่อไม่ใช่การยกมือ จะถือเป็นการเปิดเผยหรือไม่

๙๙ ขณะที่ วิษณุ เครืองาม เนติบริกรฝั่งรัฐบาลก็โยนภาระให้ไปเป็นเรื่องขององค์กรต้นทาง โดยบอกว่า ตนไม่ได้ดูเรื่องนี้ ขอให้ถามคณะกรรมการสรรหากท. ตนไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าในที่ประชุมศาลฎีกาเพื่อเลือกผู้มาเป็นกรรมการกท. มีการลงคะแนนอย่างไร แต่ถ้าขัดต่อกฎหมายจริงและการ

สรรหานั้นเป็นโมฆะ ก็ต้องดำเนินการสรรหาใหม่

๕๕ เมื่อเป็นมติจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาให้เลือกตัวแทนเป็นกกต. 2 คน ดังนั้น เลขานุการที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคงต้องชี้แจงต่อสังคม แต่ถ้าไม่ชี้แจง คงจะมีวิธีใดวิธีหนึ่งดำเนินการ ก่อนจะนำความขึ้นกราบบังคมทูล ซึ่งประธานสนช.เป็นผู้ที่นำรายชื่อกฎหมายจะต้องตรวจสอบข้อสงสัย ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีไม่เคยได้ยินว่ามีปัญหาเช่นนี้

๕๖ นี้แหละที่จะต้องตรวจสอบกันให้ชัดเจน ประเภทกลัวจะเสียหน้าหรือยึดความเป็นตัวกู้อย่างถูกต้องไม่ถูกนำมาใช้กับประเด็นความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจะถือเป็นบรรทัดฐานแน่นอนว่า หากถูกนำไปขยายผลในทางที่บิดเบือน ก็จะกระทบต่อความเชื่อถือเชื่อมั่น ดังนั้น กรณีนี้ถ้าจะเข้าไปนัดแต่ตัวจริง ก็ไม่ควรกลัวที่จะต้องเสียเวลา

๕๗ กลายเป็นว่านอกเหนือจากที่จะต้องลุ้นการพิจารณาของสนช.ต่อกฎหมายลูก 2 ฉบับที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งคือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว. ที่ประเด็นการคว่ำร่างกฎหมายเริ่มจะมีกระแสเกิดขึ้นมา ซึ่งนั่นหมายความว่าโรดแมปเลือกตั้งจะล่าช้าออกไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กลับมามีประเด็นเช่นนี้เกิดขึ้นมาอีก

๕๘ เท่ากับว่าหากสนช.ไม่เห็นชอบผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกกต.จากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จากความเห็นต่างข้อกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนแล้ว กระบวนการต้องกลับไปสู่การเปิดรับสมัครและลงคะแนนเลือกใหม่ต่อไป ส่วนกระบวนการจะล่าช้าหรือรวดเร็วตรงนี้ไม่มีใครบอกได้ แต่อย่างที่สมชัยว่าเมื่อเห็นเป็นปัญหาที่ต้องทำให้ถูกต้องและไร้ข้อครหา

๕๙ ยอมรับว่าเสียรังวัดมหาศาลจากการไปประชุมกรม.สัญจรที่สงขลา คราวไปตรวจน้ำท่วมที่ตรังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงออกอาการอ่อนคนได้ว่า เป็นคนพูดตรง เสียงดังแต่จริงจัง ต่อไปจะระงับอารมณ์ให้มากขึ้น ไม่ตอบโต้ใคร แต่หากไม่ได้ระบายออกมาหน้าตาตลกออกจะคว่ำๆ หน้อย ยืนยันว่ารักและชื่นชมคนใต้ หวานขนาดนี้ไม่รู้จะได้ใจขนาดไหน ที่แน่ๆ การที่มีประชาชนตะโกนบอกรักกันยกๆกับคำถามว่ามีใครเกลียดตนไหม ก็น่าจะทำให้ท่านผู้นำนอนตาหลับและสบายใจได้แล้ว ■

Source :

ไทยรัฐ (ซ้าย)

Date :

14 S.A. 2560

Page :

๗๖

No :

**พิกุลไทย**  
**อดีตจากอดีต**  
**วาสนาเพิ่ม**  
**คู่ปริณญา**  
วาสนา เพิ่มลาภ-  
ปริณญา นาคินทร์ย์ อดีต  
ประธาน กกต. และอดีต  
กรรมการ กกต. พันศก  
แล้ว ★ มีต่อมา 13

**พิกุลไทย 1/13 ☆ ต่อจากหน้า 1**

กรณีศาลฎีกาตัดสินให้จำคุก 2 ปี ตามฐานความผิด  
กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ เพื่อเป็นคุณหรือ  
เป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดหรือกระทำ  
การหรือละเว้นกระทำการโดยทุจริตหรือประพฤติ  
มิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เหตุเข้าเงื่อนไขพักการ  
ลงโทษ 2 ใน 3 หลังรับโทษมา 1 ปี 6 เดือน 13 วัน  
อธิบดีคุกเคยตั้งคู่ถูกปล่อยพร้อมนักโทษเด็ดขาด  
283 รายที่เข้าเกณฑ์ ขู่ฟ้อง หากฝ่าฝืนข้อห้ามสามารถ  
ยกเลิกการพักโทษ นำตัวกลับเข้าเรือนจำจนกว่าจะ  
หมดโทษได้

กรมคุกพักการลงโทษ วาสนา-ปริณญาอดีต  
บีก กกต. โดยเมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 12 ธ.ค. ที่  
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.วาสนา

รอง ผกก.ฝกพ.บก.อก.บข.ส.กล่าวต่ออีกว่า  
จากการทิ้งยาไอซ์จำนวนดังกล่าว นายเว็ญผู้ว่าจ้าง  
ได้ติดตามทวงถามให้นายลูกชดใช้เงินคืนในความ  
เสียหายที่เกิดขึ้น กระทั่งเกิดเหตุพบศพนายเว็ญ  
ถูกฆ่าฝังดิน ริมถนนสายวิหารเขียน เขาชีจรรย์  
หมู่ 6 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในสภาพ  
เปลือยทั้งร่าง คอหัก มีรอยแตกบริเวณคิ้วซ้ายเมื่อ  
วันที่ 30 พ.ย.2558 ซึ่งในคดีมีนายเว็ญและคดี  
ยาเสพติดเกี่ยวข้องกัน เพราะหลังเกิดเหตุคดีมา  
พบว่านายลูกพานายไทเลอร์และนายอันโตนิโอ  
แบคนาโต อายุ 26 ปี ชาวออสซี่ กลุ่มผู้ต้องหาที่  
มาตรวจนายเว็ญหลบหนีไป จ.สระแก้ว เพื่อให้  
พ้นจากการจับกุม ชี้ให้เห็นได้ว่านายลูกมีส่วนเกี่ยวข้อง  
โดยน่าจะมีส่วนมาจากคดียาไอซ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่  
ได้รวบรวมพยานหลักฐานเสนอให้ศาลอนุมัติออก  
หมายจับผู้ต้องหาทั้ง 2 คน และถูกจับกุมในครั้งนี้

พ.ต.ท.ศุลยพัฒน์กล่าวว่า หลังศาลอนุมัติ  
หมายจับ รับแจ้งจากสายข่าว นายลูกจะเดินทาง  
โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน ทีจี 484 จากประเทศ  
ออสเตรเลียถึงประเทศไทยในเวลา 15.20 น. วันที่  
9 ธ.ค.2560 ได้ปฏิบัติการตามแผนนำไปสู่การจับกุม  
นายลูก ตามหมายจับ รวมทั้งนางกันยรัตน์ขณะมา  
รับนายลูก สามีที่สนามบิน จากนั้นดำเนินการ  
ตรวจสอบทราบว่านายไทเลอร์อยู่ระหว่างถูกกักตัว  
ส่งกลับตามกระบวนการกฎหมาย สดม. ได้นำหมายจับ  
ไปควบคุมตัวตามอำนาจของ ป.ป.ส. การปฏิบัติการ  
ครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันหลายหน่วย ตรวจสอบสถานที่  
เป้าหมาย 9 จุด ขีดทรัพย์ที่เชื่อว่าได้มาจากการกระทำ  
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ประกอบด้วย บ้าน  
2 หลัง คอนโด 1 หลัง รถยนต์หรู 3 คัน มอเตอร์ไซด์  
บิ๊กไบค์ 2 คัน และเงินสดสกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย  
3,900 เหรียญ ปีน รวมมูลค่านับ 30 ล้านบาท

ขณะที่ พล.ต.ต.อภิชาติ ศิริสิริธร รอง ผบ.ภ.ก.  
กล่าวว่าคดีนี้มี 2 คดีที่เชื่อมโยงกันคือคดียาเสพติด  
และคดีอุ้มฆ่า นายเว็ญ คดีนี้มีผู้กระทำความผิด  
4 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้ 2 คน คือ นาย  
อันโตนิโอ แบคนาโต ศาลพิพากษาประหารชีวิต  
และนายไทเลอร์ โจเซฟ ฟูลตัน ชิน เจอราด ศาล  
พิพากษามีความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขัง และ  
ทำร้ายร่างกายผู้อื่น พิพากษาจำคุก 2 ปี เพิ่งพ้น  
โทษเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่ผ่านมา อยู่ระหว่างเข้าสู่  
กระบวนการกักเพื่อส่งกลับ เจ้าหน้าที่จับกุมตัว  
ในคดียาเสพติด ส่วน พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชินภักดี ทรท.  
ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.กล่าวว่าเสริมว่า รายละเอียด  
เกี่ยวกับพยานหลักฐานคงจะแจ้งไม่ได้ลึก เพราะ  
ยังอยู่ในขั้นตอนการขยายผลถึงผู้ร่วมกระทำความ  
ผิดที่เหลือ โดยเฉพาะ "กลุ่มขบวนการแก๊งเฮลล์  
แองเจิล" เป็นกลุ่มนักค้ายาเสพติดที่รวมตัวกัน  
ในระดับโลก

เพิ่มลาภ อายุ 76 ปี อดีตประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ นายปริญญา นาคฉัตรีย์ อายุ 76 ปี อดีตกรรมการ กกต. ได้รับการปล่อยตัวจากการลงโทษภายหลังศาลฎีกาตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา 2 ปี พร้อมกับเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งคนละ 5 ปี ในความผิดกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด หรือกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยทุจริต หรือประพฤตินิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งคู่ถูกควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มาตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.59 รวมถูกจำคุกมาแล้ว 1 ปี 6 เดือน 13 วัน ขึ้นไปตามเงื่อนไขพักโทษ 2 ใน 3 โดยทั้ง 2 ราย ยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติ ตามโทษจำคุกที่เหลืออีกเป็นเวลา 5 เดือน 22 วัน

สำหรับบรรยากาศที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มีบรรดาสื่อมวลชนมารอปักหลักทำข่าวจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา พ.ต.อ.ฉัตรชัย อนันตกรรมราชทัณฑ์ ได้เดินทางมาตรวจดูความเรียบร้อยที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ด้วยตัวเอง และมีรายงานข่าวอีกด้วยว่า พ.ต.อ.วาสนาพร้อมนายปริญญาได้รับการปล่อยตัวไปแล้วเมื่อเวลา 15.00 น.ที่ผ่านมา ไม่มีรายงานว่ามีญาติของทั้ง 2 คนมารอรับหรือไม่

ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงบ่ายวันเดียวกัน พ.ต.อ.ฉัตรชัยเสวตฉัตร อนันตกรรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการพักการลงโทษประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2559 มีนายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ที่กรมราชทัณฑ์ พร้อมคณะกรรมการพักการลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานป.ป.ส. กรมการปกครอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมสุขภาพจิตสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานยุติธรรม และสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิจารณา

“ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พักการลงโทษนักโทษเด็ดขาด 283 ราย รวมทั้ง น.ช.ปริญญา นาคฉัตรีย์ อายุ 76 ปี และ น.ช.วาสนา เพิ่มลาภ อายุ 76 ปี อดีต กกต.ที่ต้องโทษคดีกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด หรือกระทำการ หรือละเว้นกระทำการโดยทุจริตหรือประพฤตินิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ กำหนดโทษจำคุก 2 ปี ทั้งคู่ได้ต้องโทษจำคุกมาแล้ว 1 ปี 6 เดือน 13 วัน โดยทั้ง 2 ราย ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติ ตามโทษจำคุกที่เหลือเป็นเวลา 5 เดือน 22 วัน” พ.ต.อ.ฉัตรชัยกล่าว

อนันตกรรมราชทัณฑ์เคยอ้างว่า ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมามีผู้ต้องขังที่ขอรับการพักการลงโทษทั้งหมด 4,506 ราย จากทั่วประเทศ และได้รับการอนุมัติการพักการลงโทษ 2,636 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.98 จากผู้ขอรับการพักการลงโทษทั้งหมด การพักการลงโทษถือเป็นการปลดปล่อยออกไปก่อนครบกำหนดโทษตามคำพิพากษาศาลภายใต้เงื่อนไขคุมประพฤติที่กำหนดการพักการลงโทษมิใช่สิทธิของผู้ต้องขัง แต่เป็นประโยชน์ที่ทางราชการให้แก่ักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดีมีความก้าวหน้าทางการศึกษา ทำงานเกิดผลดีแก่เรือนจำ หรือทำความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษ การพักการลงโทษ ถือเป็น การให้โอกาสผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีจะสามารถกลับไปดำเนินชีวิตในสังคมได้ก่อนกำหนดต้องโทษ ต่อมาเวลา 16.30 น. พ.ต.อ.ฉัตรชัยเสวตฉัตร อนันตกรรมราชทัณฑ์เปิดเผยอีกครั้งว่า ในส่วนผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษ 283 ราย สามารถปล่อยตัวได้เลยภายในวันนี้ หากเอกสารจากกรมราชทัณฑ์ไปถึงส่วนใหญ่เป็นเรือนจำที่ตั้งอยู่ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ใกล้เคียงเพราะเอกสารจะไปถึงเร็ว ส่วนกรณี น.ช.ปริญญา นาคฉัตรีย์ และ น.ช.วาสนา เพิ่มลาภ ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ว่า หลังได้รับเอกสารจากกรมราชทัณฑ์ ได้ปล่อยตัวไปก่อนเวลา 16.30 น.

“แต่ทั้งคู่ยังต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ กรมคุมประพฤติ เดือนละ 1 ครั้ง จนกว่าจะหมดโทษจำคุกที่เหลืออยู่ เป็นกฎระเบียบผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนข้อห้ามของกรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์สามารถออกใบเรียกการพักโทษ นำตัวกลับมาเข้าเรือนจำจนกว่าจะหมดโทษได้เหมือนหลายๆกรณีที่เคยมีมาก่อนหน้านี้” พ.ต.อ.ฉัตรชัยกล่าว

สำหรับ พ.ต.อ.วาสนา และนายปริญญา ถูกนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ในขณะนั้น เป็นโจทก์ยื่นฟ้องในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และ พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2541 กรณีที่ไม่เร่งสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนกล่าวหาพรรคไทยรักไทยว่าจ้างพรรคแผ่นดินไทย และพรรคพัฒนาชาติไทย ลงรับสมัครเลือกตั้งในวันที่ 2 เม.ย.2549 เป็นการฝ่าฝืนระเบียบ กกต. ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและการวินิจฉัย พ.ศ.2542 กระทั่งหลังวันเลือกตั้งได้ประกาศผลเลือกตั้งอย่างเร่งรีบ ซึ่งจะมีผลให้ทางพรรคไทยรักไทยได้จัดตั้งรัฐบาล โดยศาลฎีกาได้พิพากษาขึ้นความศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 3 มิ.ย.59 ให้จำคุกทั้งสองคนละ 2 ปี โดยไม่รอลงโทษ พร้อมเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งคนละ 10 ปี

Source :

1995 ไบโอสต์

Date : 14 S.ศ. 2560

Page :

๖๔

No :

# คุกตลอดชีวิตเล่าตำ ลูกชายเจอประหาร

- เมียสารภาพลดโทษจำ 25 ปี
- คดีจนท. ล่อซื้อยาไอซ์ปี 59

เล่าตำราชายาเสพติดติดชดใช้กรรม ศาลสั่ง  
จำคุกตลอดชีวิตคดีค้ายาไอซ์ปี 59 หลัง



เล่าตำ แสนลี

เจ้าหน้าที่ปลอมตัวล่อ  
ซื้อ เมียถูกจำคุก 25 ปี  
และชดใช้เงิน 2.5 ล้าน  
ขณะที่ลูกชายกับสมุน  
เจอประหารชีวิตหลัง  
ยื่นกรานต่อสู้อคดี

หน้า 2

# เล่าต่าลูกเมียไทยหนักค้ายาไอซ์

## ศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิต-ประหารพร้อมสมุน

ศาลยุติธรรม ศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิต "เล่าต่า" คู่เมียฐานค้ายาเสพติด หลังถูกเจ้าหน้าที่ล่อซื้อ ยาไอซ์เมื่อปลายปี 59 ปรากฏสารภาพลดเหลือจำคุก 25 ปี ปรับคนละ 2.5 ล้านบาท ส่วนลูกชายกับสมุน เจอประหารชีวิต บวกโทษจำคุกตลอดชีวิตรายชายาเสพติดในอีกคดี

ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กทม. วันที่ 13 ตุลาคมนี้ ศาลอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ 2-5907/2559 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดียาเสพติด 10 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายเล่าต่า แสนลี อายุ 77 ปี นำค้ายาเสพติดระดับชาติ, นางอาสาหามา แสนลี อายุ 67 ปี ภรรยา, นางรพีกาญจน์ หรือจันทร์ ฉาย หรือไก่ ภพเพชรลักษณ์ หรือทรายมูล อายุ 57 ปี, นายวิจารณ์ แสนลี อายุ 41 ปี บุตรชาย นายเล่าต่าซึ่งเป็นอดีตกำนัน ต.ท่าตอน อ.แม่เมาะ จ.เชียงใหม่ และนายบารมี บารมีเกือกุล อายุ 38 ปี ทั้งหมดเป็นชาว จ.เชียงใหม่ เป็นจำเลยที่ 1-5 ในความผิดฐานร่วมกันสมคบและร่วมกันจำหน่าย ยาไอซ์ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต, ความผิด พ.ร.บ.อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนฯ พ.ศ.2490

อัยการโจทก์ยื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ระบุงบพิตรคดีว่า สืบเนื่องเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 11 ต.ค.2559 นายเล่าต่า, นางอาสาหามา และ นางรพีกาญจน์ จำเลยที่ 1-3 ได้มียาไอซ์ 1 ถุงหนัก 994 กรัมเศษ ซึ่งนำมาจำหน่ายให้กับสายลับ ราคา 550,000 บาท ที่นายเล่าต่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้ติดต่อเจรจาซื้อขาย ส่วนนายวิจารณ์และนายบารมี จำเลยที่ 4-5 เป็นผู้จัดหายาไอซ์ชนิดผลึกสี

ขาว จำนวน 20 ถุงหนัก 19 กก.เศษ จำหน่ายให้แก่สายลับที่เข้าล่อซื้อราคา 11 ล้านบาท โดยที่ นายวิจารณ์กับนายบารมียังทำหน้าที่คุ้มกันให้นายเล่าต่าระหว่างส่งมอบยาเสพติดด้วย ซึ่งระหว่างที่ถูกจับกุม นายเล่าต่า จำเลยที่ 1 มีอาวุธปืนสั้น และเป็นยาว รวม 2 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนจำนวนมากไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนนายวิจารณ์ จำเลยที่ 4 มีอาวุธปืนขนาด .45 พร้อมเครื่องกระสุน, โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่องที่ใช้ในการติดต่อ และยาเสพติดของกลาง เหตุเกิดที่ บึงน้ำมัน "เล่าต่า บีโตรเลียม" เลขที่ 137 ต.ท่าตอน อ.แม่เมาะ จ.เชียงใหม่ และที่อื่นเกี่ยวพันกัน

ชั้นสอบสวน นายเล่าต่าและนางอาสาหามาให้การรับสารภาพเฉพาะข้อหาซื้อขายยาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเท่านั้น ส่วนข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ ขณะที่นางรพีกาญจน์ให้การรับสารภาพโดยตลอด ขณะที่นายวิจารณ์รับสารภาพเฉพาะข้อหากระทำผิด พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ เท่านั้น และนายบารมีให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ศาลได้เบิกตัวนายเล่าต่า, นายวิจารณ์ และนายบารมี จากทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง กับนางอาสาหามาและนางรพีกาญจน์จากทัณฑสถานหญิงกลาง มาฟังคำพิพากษา ซึ่งทั้งหมดไม่ได้รับการประกันตัวนับตั้งแต่วันที่ถูกจับกุมดำเนินคดีเมื่อเดือน ต.ค.2559

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า สืบเนื่องจากได้มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ดำเนินการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ ต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ตำรวจ

ปราบปรามยาเสพติดสืบสวนพฤติกรรมของกลุ่มนายเล่าต่า โดยพยานโจทก์นำสืบว่า นายเล่าต่าและครอบครัวมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีประวัติเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด จึงได้ส่งตำรวจหญิงเป็นสายลับปลอมตัวเป็นนักค้ายาและพูดภาษาจีนยูนนานได้ ติดต่อนางรพีกาญจน์ จำเลยที่ 3 ให้พาไปพบนายเล่าต่าเพื่อติดต่อขอซื้อยาไอซ์ จำนวน 1 กิโลกรัม ต่อมาได้พบกับนายเล่าต่าที่บึงน้ำมันของนายเล่าต่าชื่อ "เล่าต่า บีโตรเลียม" อ.แม่เมาะ จ.เชียงใหม่ แล้วทำการตกลงซื้อขายยาไอซ์ในราคา กิโลกรัมละ 5.5 แสนบาท

แต่ในครั้งนั้น เจ้าพนักงานตำรวจยังไม่สามารถจับกุมกลุ่มจำเลยได้ จึงวางแผนให้สายลับทำการติดต่อซื้อขายยาไอซ์อีก จำนวน 20 กิโลกรัม ซึ่งเป็นเงินจำนวนมาก จึงต้องใช้สายลับปลอมตัวไปเป็นผู้ช่วยของนักค้ายาเสพติด แล้วจัดทำลวงเจ้าหน้าที่ออกเป็นชุดๆ เช่น ชุดคุ้มกันเงิน ชุดถ่ายภาพ เหตุการณ์การเจรจาต่อรองทุกขั้นตอน ระหว่างนายเล่าต่ากับสายลับ และนายเล่าต่ากับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นภรรยา เพราะการซื้อขายแต่ครั้ง จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับเงิน จึงต้องรู้เห็นถึงรายละเอียดการซื้อขาย ส่วนจำเลยที่ 3 ทำหน้าที่เป็นนายหน้าพาลูกค้ามาซื้อขายยาเสพติดจากนายเล่าต่าโดยได้ค่าเปอร์เซ็นต์ ส่วนจำเลยที่ 4 เป็นลูกชาย และเป็นกำนัน ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ได้พกพาอาวุธปืนคอยดูแลการซื้อขายยาเสพติดทั้ง 2 ครั้ง พร้อมกับมีได้มีบุตรชายคนเล็กคอยดูแลเอาอย่างใกล้ชิด ลักษณะคดียุทธวิธี


จำเลยที่ 1 และ 2 ให้การรับสารภาพ ส่วนจำเลยที่ 3 ให้การปฏิเสธต่อผู้คดีว่า ตนเป็นเพียงคนกลางนำพาบุคคลซึ่งตนเข้าใจว่าเป็นนักค้าปุ๋ย และต้องการนำเสนอปุ๋ยมาขายให้นายเล้าดำ ซึ่งมีส่วนเป็นจำนวนมาก ส่วนจำเลยที่ 4 และ 5 ให้การปฏิเสธต่อผู้คดีว่า พวกตนทำหน้าที่ดูแลกิจการบ่มน้ำมันตามปกติ ไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด โดยจำเลยที่ 4 ยอมรับว่าพกพาอาวุธปืนจริง

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์มีพยานบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้มีการวางแผนการจับกุมอย่างเป็นขั้นตอน ประกอบกับมีพยานวัตถุเป็นภาพถ่ายแสดงถึงขั้นตอนการติดต่อซื้อขายยาเสพติดจำนวนมาก ประกอบกับจำเลยที่ 1 และ 2 ให้การรับสารภาพ จึงฟังว่าจำเลยที่ 1 และ 2 กระทำ ความผิดตามฟ้องจริง ส่วนจำเลยที่ 3 ข้อเท็จจริงฟังได้ว่ามีพฤติการณ์เป็นนายหน้า ซักพาสายลับให้ไปพบนายเล้าดำ เพื่อหาซื้อขายยาเสพติดถึง 2 ครั้ง แม้จำเลยที่ 3 จะต่อสู้ว่าเป็นการนำพามาเพื่อติดต่อซื้อขายปุ๋ยตามปกติ แต่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่านายเล้าดำซื้อขายปุ๋ยจำนวนมากกับผู้ค้าปุ๋ยเจ้าประจำ เป็นปกติอยู่แล้ว ไม่จำเป็นจะต้องมาติดต่อซื้อขายกับสายลับ และทำการนัดเจรจากันถึง 2 ครั้ง พฤติการณ์ฟังได้ว่ากระทำความผิดตามฟ้องจริง ส่วนจำเลยที่ 4 และ 5 ฟังว่าทำหน้าที่คอยระแວดระวังในการส่งมอบและรับเงินค่ายาเสพติดจำนวนมาก ทั้งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพกปืนในการทำกิจการบ่มน้ำมัน

พิพากษาว่า จำเลยที่ 1-5 กระทำผิดตามฟ้อง ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 และ 2 ตลอดชีวิต ปรับคนละ 5 ล้านบาท จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ เหลือจำคุก 25 ปี ปรับคนละ 2.5 ล้านบาท นอกจากนี้ จำเลยที่ 1 ยังกระทำความผิดฐานค้ายาเสพติดอีก 20 กิโลกรัม ลงโทษประหารชีวิตลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต และลงโทษฐานพาอาวุธปืน จำคุก 9 เดือน ส่วนจำเลยที่ 3 ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ปรับ 5 ล้านบาท จำเลยที่ 4 ให้ประหารชีวิต และฐานพาอาวุธปืน ปรับ 1,000 บาท การที่จำเลยที่ 4 เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ให้บวกโทษจำคุกอีก 3 เท่า เมื่อลงโทษประหารชีวิตแล้วจึงไม่อาจบวกโทษให้สูงไปกว่านี้ได้ ส่วนจำเลยที่ 5 ให้ประหารชีวิตสถานเดียว

หลังฟังคำพิพากษา จำเลยทั้งหมดแสดงความประสงค์ขออุทธรณ์คำพิพากษา และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวไปควบคุมอยู่ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางและทัณฑสถานหญิงกลางต่อไป

นายเล้าดำ แสนลี่ เป็นชาวเขาเผ่าลีซอ อดีตเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยล้าน อ.แม่เมาะ จ.เชียงใหม่ มีพฤติการณ์พัวพันยาเสพติด และถูกโยกย้ายเป็นคนสนิทของนางจาง ซี ฟู่ หรือขุนล่า นักค้ายาเสพติดรายใหญ่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ กระทั่งปี 2540 นายเล้าดำถูกผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไล่ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมีพฤติการณ์ลักลอบค้ายาเสพติด ต่อมาช่วงกลางปี 2546 นายเล้าดำถูกเจ้าหน้าที่ ปล.จับกุม แต่ภายหลังศาลฎีกามีคำตัดสินเมื่อปลายปี พ.ศ.2550 พิพากษายืนให้ยกฟ้องตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ เนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อพิรุธน่าสงสัย.

	<b>MATCHON</b> INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : <b>ฐานเศรษฐกิจ</b>		
Date : ๑๔ S.A. 2560	Page : 16	No :

# 2 อดีต กกต. พันคน

• ‘วาสนา-ปริญญา’เฮ พร้อมผู้ต้องขัง 283 ราย

16 อดีต กกต. “วาสนา-ปริญญา” เฮ พันเรือนจำ ได้พักโทษก่อนกำหนดกว่า 5 เดือน พร้อมผู้ต้องขัง 283 ราย ส่วน “สนธิ” ยังไม่เข้าเกณฑ์

พ.ต.อ.ณรงค์ เสวดมันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่าได้ประชุมคณะกรรมการพักการลงโทษ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายวิทยา สุริยะวงศ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการ พักการลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ส. กรมการปกครอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมสุขภาพจิต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานยุติธรรม และสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิจารณา

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้พักการลงโทษนักโทษเด็ดขาด จำนวน 283 ราย รวมทั้ง น.ช.ปริญญา นาคจัดริย์ อายุ 76 ปี อดีตประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) และ น.ช.วาสนา เพิ่มลาภ อายุ 76 ปี อดีต กกต. ที่ต้องโทษคดีกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด หรือกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยทุจริตหรือประพฤตินิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ กำหนดโทษจำคุก 2 ปี ซึ่งทั้งคู่ได้ต้องโทษจำคุกมาแล้ว 1 ปี 6 เดือน 13 วัน โดยทั้ง 2 ราย ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติ ตามโทษจำคุกที่เหลือ เป็นเวลา 5 เดือน 22 วัน

พ.ต.อ.ณรงค์ กล่าวด้วยว่า ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมามีผู้ต้องขังที่ขอรับการพักการลงโทษทั้งหมด 4,506 ราย จากทั่วประเทศ และได้รับการอนุมัติการพักการลงโทษ เป็น



จำนวน 2,636 ราย คิดเป็น 57.98% จากผู้ขอรับพักการลงโทษทั้งหมด การพักการลงโทษ ถือเป็นการปลดปล่อยออกไปก่อนครบกำหนดโทษตามคำพิพากษาศาลภายใต้เงื่อนไขคุมประพฤติที่กำหนดการพักการลงโทษมิใช่สิทธิของผู้ต้องขัง แต่เป็นประโยชน์ที่ทางราชการให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดี มีความก้าวหน้าทางการศึกษา ทำงานเกิดผลดีแก่เรือนจำหรือทำความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษ การพักการลงโทษจึงถือเป็นการให้โอกาส



ปริญญา นาคัตริย์

วาสนา เพ็ญลาภ


## ปล่อยออกไปก่อนครบกำหนดโทษตามคำพิพากษา

ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีจะสามารถกลับไปดำเนินชีวิตในสังคมได้ก่อนกำหนดต้องโทษ สำหรับพล.ต.อ.วาสนา และนายปริญญา ถูกนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ในขณะที่นั้นเป็นใจทักยื่นฟ้องในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.

2541 มาตรา 24 และ 42 กรณีที่ไม่เร่งสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง ข้อร้องเรียนกล่าวหาพรรคไทยรักไทยว่าจ้างพรรคแผ่นดินไทย ละพรรคพัฒนาชาติไทย ลงรับสมัครเลือกตั้งในวันที่ 2 เมษายน 2549 ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและการวินิจฉัย พ.ศ. 2542 กระทั่งหลังวันเลือกตั้งได้ประกาศผลเลือกตั้งอย่างเร่งรีบ ซึ่งจะมีผลให้ทางพรรคไทยรักไทยได้จัดตั้งรัฐบาล โดยศาลฎีกาได้พิพากษาขึ้นตามศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ให้จำคุกทั้ง 2 คนละ 2 ปี โดยไม่รอกการลงโทษ พร้อมทั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งคนละ 10 ปี ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนักโทษขาดคดีที่ยังถูกคุมขังและไม่ได้รับการพักโทษ เนื่องจากคุณสมบัติยังไม่เข้าเกณฑ์พักการลงโทษในฐานะผู้ต้องขังชรา มีอายุ 70 ปีขึ้นไป หลังรับโทษจำคุกมาแล้ว 2 ใน 3 ของโทษอาทิ นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ต้อง

ขังคดีร่วมกันลงข้อความในเอกสารเท็จของบริษัท มีเดียกรุ๊ป จำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการค้าประกันกู้เงิน ธนาคารกรุงไทยกว่า 1,000 ล้านบาท โดยศาลฎีกามีคำสั่งจำคุก 20 ปี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ที่แดน 7 ในเรือนจำกลางคลองเปรม มีอาการป่วยตาข้างซ้าย จากเหตุการณ์ถูกลอบยิงเมื่อปี 2552 ซึ่งยังไม่เข้าเกณฑ์ขอพักการลงโทษ โดยเกณฑ์การพักโทษกำหนดว่า ต้องได้รับโทษจำคุกมาแล้วอย่างน้อย 2 ใน 3 เป็นผู้ต้องขังสูงอายุ หากป่วยหนักหรือพิการจะอยู่ในเกณฑ์กึ่งต่อเมื่อตาบอด 2 ข้าง แขนขาด 2 ข้าง หรือขาขาด 2 ข้าง เช่นเดียวกับกรณีนายวิโรจน์ นวลแข อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ ร.ท. สุชาย เชาววิศิษฏ์ อดีตประธานบอร์ดบริหาร ธนาคารกรุงไทย ผู้ต้องขังในคดีปล่อยกู้บริษัทในเครือกฤษดาพานานทร ที่ถูกศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาจำคุก คนละ 18 ปี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558

ยังไม่อยู่ในข่ายได้รับการอภัยโทษเช่นกัน โดยคดีดังกล่าว มีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลยที่ 1 แต่นายทักษิณ หลบหนีคดี ศาลมีคำสั่งให้ออกหมายจับและจำหน่ายคดีออกจากสารบบชั่วคราว อีกราย พ.ต.เฉลิมชัย มัจฉากุล หรือ “ผู้พันตั้ง” ผู้ต้องหาเด็ดขาดในคดีฆาตกรรม นายปรีณะ สีพัฒนะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เมื่อปี 2544 ต้องกลับไปรับโทษตามระยะเวลาการพักโทษที่เหลืออยู่ประมาณ 2 ปี 9 เดือน เนื่องจากทำผิดเงื่อนไขระหว่างพักโทษ” หลังถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำกลางบางขวาง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา โดยเป็นผู้ต้องขังโทษประหารชีวิต แต่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษมาแล้ว 4 ครั้ง เหลือโทษ 17 ปี 24 วัน หลังถูกจำคุกมาแล้ว 14 ปี โดย “ผู้พันตั้ง” ได้รับการพักการลงโทษตามเงื่อนไข ถือเป็นผู้ต้องขังชั้นเยี่ยม ได้รับโทษมาแล้วเกิน 2 ใน 3 เหลือระยะเวลาพักการลงโทษ 2 ปี 9 เดือน 15 วัน

	<b>MATICHOH</b> INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :                    มติชน		
Date :    14 ธ.ค. 2560	Page :    3	No:    60426885


## ศาลแพ่งสั่ง'รพ.กรุงเทพ'คืนสิทธิ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก ศาลอ่านคำพิพากษาคดีที่นางจุฑาทิพย์ สนธิพันธ์ กับพวกรวม 6 คน เป็นสมาชิกโครงการไลฟ์ ฟรีวิลเจจ คลับ โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือโรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นจำเลย กรณีโรงพยาบาลกรุงเทพ ผิดสัญญาการให้บริการรักษาพยาบาลตลอดชีพ โดยขอให้จำเลยเปิดดำเนินโครงการไลฟ์ ฟรีวิลเจจ คลับให้แก่โจทก์ในพื้นที่ชั้น 15 ของอาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้จำเลยจัดพยาบาลประจำโครงการไลฟ์ ฟรีวิลเจจ คลับสำหรับดูแลโจทก์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับให้บริการโจทก์ภายใต้โครงการต่อไปตามเดิม และอื่นๆ

โดยศาลพิพากษาว่า ให้จำเลยปฏิบัติตามโจทก์ทั้งหมดตามข้อตกลงในโครงการเอกสิทธิ์ของคุณภาพชีวิต และเปิดสโมสรไลฟ์ ฟรีวิลเจจ คลับ

กับปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสโมสรดังกล่าวตามแผนพับโฆษณา และให้จำเลยชำระเงิน 69,859.50 บาท แก่โจทก์ที่ 5 และจำนวน 46,909 บาท แก่โจทก์ที่ 6 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 19,469.85 และ 7,216 บาท ตามลำดับ นับแต่วันฟ้อง (9 มิถุนายน 2560) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้ง 6 และค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนที่โจทก์ทั้ง 6 ได้รับการยกเว้นต่อศาลในนามของโจทก์ทั้ง 6 โดยกำหนดค่าหมายความให้คนละ 20,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีคนละ 5,000 บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีสมาชิกไลฟ์ ฟรีวิลเจจ คลับ อีกจำนวนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบรวม 102 คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีในกรณีเดียวกันนี้ต่อศาลแพ่งอีกด้วย

		Subject Heading :
Source :	มติชน	
Date : 14 ธ.ค. 2560	Page : 10	No: 60426932

## ศาลอาญายันเจ้าหน้าที่ไม่เกี่ยว ปม'สนธิ'ออกจากคุกผิดวัน

กรณีเจ้าหน้าที่เรือนจำคลองเปรมเบิกตัว นายสนธิ ลิ้มทองกุล อดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ผู้ต้องขังคดีผิด พ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์ ที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำคลองเปรม ต้องโทษจำคุก 20 ปี ออกมาจากเรือนจำโดยไม่มีเหตุอันควร

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม แหล่งข่าวจากศาลอาญาเปิดเผยว่า ในวันที่ 22 พฤศจิกายน จากการตรวจสอบพบว่า ในช่วงเช้า เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้พาตัวนายสนธิมาที่ห้องควบคุม ได้ถูกศาลอาญาจริง โดยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อ้างว่าการเบิกตัวดังกล่าวเป็นการสับสนจำวันเบิกตัวผิดพลาด จากที่จะต้องเบิกตัววันที่ 22 ธันวาคม แต่มองผิดพลาดเป็นวันที่ 22 พฤศจิกายน พอทราบว่าเป็นตัวผิดพลาดก็มีการส่งนายสนธิกลับเรือนจำ โดยนายสนธิใช้เวลาอยู่ที่ห้องควบคุมศาลอาญาประมาณ 1 ชั่วโมง ทางศาลอาญาได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้วพบว่า การกระทำดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของศาลอาญาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการเบิกตัวนายสนธิมาในครั้งนี้ อีกทั้งยังไม่พบว่ามีเปลี่ยนแปลงแก้ไขหมายเบิกตัวนายสนธิแต่อย่างใด จึงเป็นเรื่อง

ของทางราชทัณฑ์ล้วนๆ

ส่วนเรื่องที่เกิดข้อสงสัยเหตุใดมีญาติของ นายสนธิเดินทางมาในวันดังกล่าวด้วยนั้น แหล่งข่าวกล่าวว่า ทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แจ้งว่าพื่อนายสนธิมาที่ศาลก็มีการสงสัยว่ามาที่ศาลทำไม จึงมีการโทรศัพท์ประสานไปยังเสมียนทนาย และแจ้งทนายและญาติของนายสนธิให้มาที่ศาล เป็นการชี้แจงมาลักษณะนี้ มีข้อแปลกกว่าเหตุใด เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ถึงติดต่อญาติมา ทั้งที่ตามขั้นตอนสามารถคืนตัวได้ในทันที

เมื่อถามว่ามีการส่งกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพนายสนธิมาศาลให้กับทางราชทัณฑ์แล้วหรือไม่ แหล่งข่าวกล่าวว่า มีการประสานแจ้งมา แต่ที่ประสานอย่างเป็นทางการยังไม่มีศาลอาญาครอบงำว่าหากมีการประสานอย่างเป็นทางการ ศาลอาญายินดีช่วยเหลือทั้งด้านข้อมูลและกล้องวงจรปิด แต่จากข้อมูลตรงนี้ข้อเท็จจริงรับกันหมดอยู่แล้วว่ามีการเบิกตัวมาที่ศาลจริง ส่วนข้อเท็จจริงเรื่องจำผิดวันจริงหรือไม่ เป็นเรื่องที่ราชทัณฑ์ต้องไปสืบหาความจริงเอา แต่ในส่วนของศาลอาญาตรวจสอบดูแล้วยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

Source :

มติชน

Date : 14 ธ.ค. 2560

Page : 11

No: 60426936

## ศาลรับฟ้องคดีฆ่าอำพราง'เสี่ยชูวงษ์' นัด'บรียิน'สอบคำให้การ12ก.พ.ปี'61

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม นายเอนก คำชุม ทนายความของครอบครัวนายชูวงษ์ แซ่ตั้ง หรือเสี่ยจืด นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เปิดเผย ความคืบหน้าคดีที่ พ.ต.ท.บรียิน ตั้งภากรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีต ส.ส.นครสวรรค์ ถูกฟ้องในข้อหาฆ่า นายชูวงษ์ โดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนว่า วันนี้ศาลจังหวัดพระโขนงมีคำสั่งประทับรับ ฟ้องในคดีที่ครอบครัวนายชูวงษ์เป็นโจทก์ยื่น ฟ้อง พ.ต.ท.บรียินเป็นจำเลย ฐานร่วมกับ พากษัตถกรรมนายชูวงษ์ จากกรณีรถยนต์ที่ นายชูวงษ์นั่งมาถูก พ.ต.ท.บรียิน ชนต้นไม้ แล้วปรากฏว่านายชูวงษ์เสียชีวิต ศาลมี คำสั่งประทับรับฟ้อง และนัดพร้อมคู่ ความเพื่อสอบคำให้การจำเลยในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. โดยในวัน ดังกล่าวหาก พ.ต.ท.บรียินเดินทางมาศาล จะต้องยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวต่อศาล

นายเอนกกล่าวต่อว่า คดีนี้ครอบครัว นายชูวงษ์ได้ยื่นฟ้องไว้ ในการไต่สวนมูลฟ้อง ของโจทก์ มีการนำสืบพยานหลายปาก ส่วน ใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญและแพทย์ เพื่อชี้ให้เห็น ถึงสาเหตุการเสียชีวิตของนายชูวงษ์ โดยใช้ พยานนำสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้องประมาณ 2 เดือน กระทั่งศาลมีคำสั่งในวันนี้ โดยศาลเห็น ว่านายชูวงษ์น่าจะไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ รถยนต์ขับพุ่งชนต้นไม้ ขณะที่ในทางไต่สวน มูลฟ้อง ฝ่ายโจทก์พยายามนำสืบให้ศาลเห็น ว่ามูลเหตุการเสียชีวิตของนายชูวงษ์ มีเรื่อง มาจากการโอนหุ้นของนายชูวงษ์มูลค่า 200 ล้านบาทโดยมิชอบ ในส่วนคดีเรื่องการโอน หุ้นนี้ยังอยู่ระหว่างรออัยการสูงสุดชี้ขาด หลังจากทราบว่ามีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ทำความเห็นแย้งในส่วนที่อธิบดี สำนักงานอัยการคดีอาญากรุงเทพใต้มีความ เห็นสั่งไม่ฟ้องไว้